



ฉบับที่ 8/2564

### เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนเมษายน ปี 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนเมษายน 2564 มีทิศทางแผ่วลงจากเดือนก่อน โดยการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสาม ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง โดยเฉพาะในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวของคนไทยที่ลดลงจากเดือนก่อน ด้านเครื่องใช้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับลดลงจากเดือนก่อน ในหลายหมวด สะท้อนกำลังซื้อครัวเรือนที่เปราะบาง แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัวมาช่วยพยุง ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวจากเดือนก่อน จากผลกระทบของปัจจัยเฉพาะเรื่องค่าขนส่งทางเรือที่ปรับสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม มาตรการส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากปัจจัยราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง ด้านการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นเล็กน้อย ขณะที่การลงทุนภาครัฐเร่งตัว ช่วยพยุงเศรษฐกิจได้บางส่วน

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน หลังสิ้นสุดมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของภาครัฐ ประกอบกับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเพิ่มขึ้น ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบางสำหรับภาคการเงิน ณ เดือนมีนาคม 2564 เงินฝากยังคงขยายตัวสูง ขณะที่เงินให้สินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

**ภาคการท่องเที่ยว** ในประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยปรับลดลงจากเดือนก่อน จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสาม โดยเฉพาะช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ จากความกังวลต่อจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ประกอบกับมาตรการควบคุมการเดินทางของจังหวัดที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้อัตราเข้าพักลดลงมาก ขณะเดียวกัน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงหดตัวสูงต่อเนื่อง จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** หดตัวจากเดือนก่อน (ตัดผลของฐานต่ำในระยะเดียวกันปีก่อน ที่มีมาตรการปิดเมือง) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทยอยสิ้นสุดลง ทำให้การใช้จ่ายปรับลดลงในหลายหมวด ทั้งหมดสินค้าในชีวิตประจำวัน หมวดสินค้ากึ่งคงทน หมวดเชื้อเพลิง และหมวดบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย สะท้อนกำลังซื้อครัวเรือนที่ยังเปราะบาง แม้จะมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวเข้ามาช่วยพยุง อย่างไรก็ตาม หมวดยานยนต์ยังคงขยายตัวได้เล็กน้อยจากเดือนก่อน

**ผลผลิตภาคเกษตร** ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ตามผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ชะลอตัว เนื่องจากได้เร่งตัวไปมากในเดือนก่อนจากการเข้าสู่ฤดูให้ผลผลิตสูงสุด (peak season) ที่เร็วกว่าปกติ ด้านผลผลิตกุ้งกลับมาหดตัวจากสภาพอากาศที่แปรปรวน อุณหภูมิที่ต่างกันมากในช่วงกลางวันและกลางคืน ส่งผลให้มีกุ้งช็อคตาย สำหรับผลผลิตยางพาราชะลอตัวเล็กน้อย จากปริมาณฝนที่ตกมากกว่าปกติเป็นอุปสรรคต่อการกรีดยาง **ด้านราคาสินค้าเกษตร** ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในทุกสินค้าสำคัญ โดยเฉพาะราคาปาล์มน้ำมันที่ขยายตัวสูง เนื่องจากโรงกลั่นเร่งซื้อน้ำมันปาล์มดิบ หลังสต็อกอยู่ในระดับต่ำมานาน ส่งผลต่อทั้งราคาน้ำมันปาล์มดิบและราคาผลปาล์ม ทั้งนี้ จากผลผลิตที่ขยายตัวชะลอลง ขณะที่ราคาขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกรยังคงขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

**มูลค่าการส่งออกสินค้า** ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากปัจจัยราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง **ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม**ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยปัจจัยเฉพาะเรื่องค่าขนส่งทางเรือที่ปรับสูงขึ้นมากอีกครั้งในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้คู่ค้าต่างประเทศขอชะลอการรับสินค้า การผลิตจึงได้รับผลกระทบตามไปด้วย โดยเฉพาะสินค้าในหมวดอาหารทะเลกระป๋องและถั่วมือยางที่การผลิตกลับมาหดตัวในเดือนนี้ **ด้านการผลิตยางพารา**แปรรูปขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน จากสินค้ายางผสมที่ส่งไปยังตลาดจีนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามการผลิตไฟเบอร์บอร์ดและพาร์ติเคิลบอร์ด

**การลงทุนภาคเอกชน** ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามการลงทุนในหมวดก่อสร้างเป็นสำคัญ โดยพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างหดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ในหมวดไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น อุตสาหกรรม บริการ เป็นต้น ประกอบกับยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์กลับมาขยายตัว นอกจากนี้ มูลค่านำเข้าสินค้าทุนกลับมาขยายตัวเช่นกัน ตามการนำเข้าเครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตถั่วมือยางและอาหารเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์และมูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศขยายตัวชะลอลง **ด้านภาคอสังหาริมทรัพย์** ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว สะท้อนจากพื้นที่ฯ ในหมวดที่อยู่อาศัยบ้านแนวราบที่ปรับลดลง อีกทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงชะลอการก่อสร้างโครงการใหม่

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยรายจ่ายลงทุนเร่งตัวเพิ่มขึ้นมากจากเดือนก่อน ตามการเบิกจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เพิ่มทุกจังหวัด ประกอบกับหมวดครุภัณฑ์ของงบกลางที่จังหวัดสงขลา และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกจังหวัด ด้านรายจ่ายประจำหดตัวน้อยลง ตามการเบิกจ่ายหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดเป็นสำคัญ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 3.62 หลังสิ้นสุดมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของภาครัฐ ประกอบกับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก **ด้านตลาดแรงงาน** ยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในมาตรา 33 ซึ่งเป็นลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการยังคงลดลงต่อเนื่อง

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2564 **เงินฝากคงค้าง**ยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากผลกระทบของ COVID-19 ที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง ทำให้ผู้ฝากยังคงมีความต้องการรักษาสภาพคล่อง **ด้านสินเชื่อคงค้าง**ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน จากทั้งสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ยังขยายตัว ส่วนหนึ่งจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7443 4887

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th